
 

 

 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดนนทบุร)ี 

-------------------------- 
 
๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปท่ีดาํเนินการ  วันศกุรที ่๑๖ มิถนุายน ๒๕๖๖ 

๓. สถานท่ี   ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมอืงบางกรวย  
    อําเภอบางกรวย จังหวดันนทบุร ี

๔. กลุมเปาหมาย  

                หนวยงานภาครฐั       ประชาชนทั่วไป                   

              เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคลองกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตรชาต ิ  
 สอดคลองกับเจตนารมณและบทบัญญัติตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ ท่ีตองมีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะหรือความตองการของ
ประชาชนทุกภาคสวน และเจาหนาที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะดําเนินการใหไปสูผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่
มีผลบังคับใชแลวทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพ่ือติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการ
ปฏิรูปประเทศใหบรรลุเปาหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ สําหรับการดําเนินการเพ่ือใหไดทราบ
ขอมูล ขอเท็จจริง และความตองการที่แทจริงจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของดวยการลงพ้ืนท่ีไปพบปะกับประชาชน
และเจาหนาที่ของรัฐในพ้ืนที่ ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหนาท่ีและอํานาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน ซึ่งไดกําหนดใหวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหนาท่ีและอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และ
เรงรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดทําและ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 
 
 
 
 



๒ 

 

๖. ขอมูลท่ัวไป 

จังหวัดนนทบุรีตั้งอยูบนฝงแมน้ําเจาพระยา โดยมีแมน้ําเจาพระยาแบงพ้ืนท่ีของจังหวัดออกเปน  

๒ สวน คือ ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม มีคูคลองท้ังตามธรรมชาติและท่ีขุด 

ขึ้นใหมเปนจํานวนมากเชื่อมโยงติดตอกัน สามารถใชสัญจรไปมาระหวาง หมูบาน ตําบล อําเภอยานชุมชน

หนาแนน โดยท่ัวไปพ้ืนท่ีสวนท่ีหางจากแมน้ําและลําคลองจะเปนสวนและไรนา ซึ่งมักจะเกิดน้ําทวมเสมอ

แตในปจจุบันพ้ืนท่ีของจังหวัดในบางอําเภอซึ่งเคยเปนสวนผลไมตาง ๆ และมีเขตติดตอกับกรุงเทพฯ เริ่มมี

การเปล่ียนแปลงเปนที่อยูอาศัยของประชาชนที่อพยพมาจากทุกภาคของประเทศ  

ท่ีตั้งและขนาดพ้ืนท่ี 

จังหวัดนนทบุรีตั้งอยูภาคกลางของประเทศไทย เปนหนึ่งในจังหวัดปริมณฑล คือ นนทบุรี นครปฐม 

สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี หางจากกรุงเทพฯ ๒๐ กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ ๖๒๒.๓๐๓ ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ ๓๘๘,๙๓๙.๓๗๕ ไร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

อําเภอลาดหลุมแกว และอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

ทิศใต  ติดตอกับ เขตบางพลัด เขตตล่ิงชัน และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

(ฝงธนบุรี) 

ทิศตะวันออก ติดตอกบั เขตดอนเมือง เขตหลักส่ี เขตจตุจักร และเขตบางซื่อ 

กรุงเทพมหานคร (ฝงพระนคร) 

ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอพุทธมณฑล และอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

เขตการปกครอง  

จังหวัดนนทบุรีแบงการปกครองสวนภูมิภาคออกเปน ๖ อําเภอ ๕๒ ตําบล ๓๒๘ หมูบาน ๓๑๗ ชุมชน 

ประกอบดวย อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ อําเภอบางกรวย 

และอําเภอไทรนอย มี ๔๖ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด ๑ แหง 

เทศบาลนคร ๒ แหง เทศบาลเมือง ๑๐ แหง เทศบาลตําบล ๑๐ แหง และองคการบริหารสวนตําบล ๒๓ แหง 

๗. วิธีการดําเนินการ  

             จัดประชุมสัมมนา       จัดเวทีเสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อื่น ๆ    

 จัดกิจกรรมและเวทีเสวนาเพ่ือรับฟงแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดนนทบุร ีตลอดจนใหความรู

เกี่ยวกับหนาที่และอํานาจของวุฒิสภา และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดและ

สาระสําคัญของการดําเนินงาน สรุปไดดังนี้ 

 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒสิภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวดัภาคกลาง 

พรอมกันที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบรุี โดยมี นายอภิชัย อรามศรี 

รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี กลาวตอนรับและขอบคุณคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
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ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางที่ไดลงพ้ืนท่ีพบประชาชนและรบัฟงความเห็นในประเด็นตาง ๆ พรอมท้ังรายงาน

ขอมูลพ้ืนฐานโดยสรุปของจังหวัดนนทบุรีใหคณะกรรมการฯ ไดรับทราบ 

 จากนั้น ผูดําเนินรายการไดแนะนําสมาชิกวุฒิสภาและผูตรวจราชการท่ีเดินทางลงพ้ืนท่ีพบประชาชน 

ในครั้งนี้ ประกอบดวย 

 ๑. นายวิทยา  ผิวผอง  รองประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง 

 ๒. นายลักษณ  วจนานวัช  รองประธานกรรมการ คนท่ีสอง  

 ๓. พลตร ีโอสถ ภาวิไล   กรรมการ  

 ๔. พลเอก อักษรา เกิดผล   กรรมการ  

 ๕. นายทวีวงษ จุลกมนตรี   กรรมการ  

 ๖. นางฉวีรัตน เกษตรสุนทร   กรรมการ 

 ๗. นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร   กรรมการ  

 ๘. นางสุนี  จึงวิโรจน  กรรมการ 

 ๙. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล   กรรมการ  

 ๑๐. พลตํารวจโท วิบูลย บางทาไม   กรรมการ  

 ๑๑. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล   กรรมการ  

 ๑๒. พลเอก สราวุฒ ิชลออยู   กรรมการ  

 ๑๓. นายจิรชัย มูลทองโรย   ประธานอนุกรรมการดานการประชาสัมพันธ  

    โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  

 ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  

 นายธนิศร วงศปยะสถิตย   ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  

    เขตตรวจราชการท่ี ๒ 

 นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง กลาวขอบคุณรองผูวาราชการจังหวัด

นนทบุรี หัวหนาสวนราชการ และประชาชนท่ีใหการตอนรับคณะกรรมการฯ เปนอยางดี โครงการสมาชิก

วุฒิสภาพบประชาชนแบงออกเปน ๗ ภาค เปนนโยบายของศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานวุฒสิภา ที่ตองการใหสมาชิกวุฒสิภาไดลงพ้ืนที่เพ่ือไปพบปะประชาชนในพ้ืนที่ตาง ๆ เพ่ือชวยบําบัด

ทุกขบํารุงสุขใหแกประชาชน เพ่ือเปนคนกลางในการประสานงาน และนําขอมูลตาง ๆ ท่ีไดรับไปสูการ

ดําเนินการตามวัตถุประสงคท่ีประชาชนไดนําเสนอความเห็นและคําแนะนํา ซึ่งในวันนี้คณะไดมาเยือนท่ี

อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และไดทําการติดตามผลจากการลงพ้ืนท่ีพบประชาชนในครั้งท่ีผานมา  

ซึ่งเปนที่นาชื่นชมวาจากการลงพ้ืนที่พบประชาชนจังหวัดนนทบุรีเมื่อครั้งท่ีแลว และคณะกรรมการฯ ไดรับฟง

ขอเสนอแนะจากประชาชน พรอมท้ังไดใหขอแนะนําไปนั้น สวนราชการในจังหวัดนนทบุรีท่ีเกี่ยวของกับ

ภารกิจนั้นไดนําขอเสนอแนะไปดําเนินการจนปรากฏผลเปนรูปธรรม ซึ่งคาดหวังวาโครงการท่ีไดรับการ

ดําเนินการจะกอใหเกิดผลดีกับประชาชนตอไป อีกทั้งการลงพ้ืนท่ีในวันนี้ ทําใหเห็นวาเทศบาลเมืองบางกรวยมี

การเตรียมพรอมในการสนับสนุนเด็กเยาวชนและผูสูงอายุ โดยมีท้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็กและศูนยฟนฟู
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สมรรถภาพทางสังคมเศรษฐกิจของผูพิการและผูสูงอายุ ซึ่งเปนสถานท่ีท่ีจะบมเพาะและหลอหลอมใหเด็ก

และเยาวชนเติบโตไปอยางมีคุณภาพ รวมท้ังรองรับผูสูงอายุท่ีจะเพ่ิมขึ้นใหสามารถใชชีวิตอยูในสังคมได

อยางมีคุณภาพตอไป 

 นายลักษณ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนท่ีสอง นําเสนอความคืบหนาของประเด็นปญหา

และขอเสนอที่สําคัญที่ไดรับจากการลงพ้ืนที่พบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรีในครั้งที่ผานมา ดังนี้ 

 ๑. นายสุจินต ไชยชุมศักดิ์ อดีตผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี แสดงความเห็นดวยหนังสือวา จังหวัด

นนทบุรีมีขอจํากัดเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ สงผลใหการดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

โดยจังหวัดนนทบุรีไดมีหนังสือขอหารือไปยังกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยไดมีหนังสือแจงจังหวัดนนทบุรี สรุปไดวากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีความเห็น

ตอกรณีสถานการณน้ําเค็มรุกลํ้าพ้ืนที่การเกษตรของประชาชนวา เกิดจากน้ําในแมน้ําไดรับอิทธิพลน้ําทะเล

หนุนสูง ซึ่งเกิดขึ้นเปนประจําทุกปในชวงฤดูแลง และสามารถแกไขปญหาไดโดยการสงน้ําจืดเขาไปผลักดัน

น้ําเค็มซึ่งเปนเรื่องของการบริหารจัดการน้ําใหเพียงพอในชวงฤดูแลง กรณีดังกลาวจึงไมใชภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบ.ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แกไขเพ่ิมเติม ดังนั้น อดีตผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี จึงไดมีหนังสือขอความอนุเคราะห

ใหวุฒิสภาพิจารณานําเสนอตอรัฐบาลเพ่ือกําหนดแนวทางใหความชวยเหลือผูประสบความเสียหายดังกลาว 

จากประเด็นนี้ไดนําสงใหคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา รับเรื่องไปพิจารณา 

และคณะกรรมาธิการฯ ไดนําสงเรื่องดังกลาวไปยังกระทรวงการคลังเพ่ือขอใหพิจารณาความเปนไปไดและ

แนวทางในการใหความชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบ โดยกระทรวงการคลังไดแจงผลการพิจารณา

สรุปไดดังนี้ ๑) สถานการณน้ําเค็มรุกลํ้าพ้ืนที่การเกษตรของประชาชน เกิดจากน้ําในแมน้ําไดรับอิทธิพลน้ํา

ทะเลหนุนสูง ซึ่งเกิดขึ้นเปนประจําทุกปในชวงฤดูแลง และสามารถแกไขปญหาไดโดยการสงน้ําจืดเขาไป

ผลักดันน้ําเค็ม ซึ่งเปนเรื่องของการบริหารจัดการน้ําใหเพียงพอในชวงฤดูแลง กรณีดังกลาวจึงไมใชภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และ ๒) รัฐบาลไดกําหนดแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ซึ่งเปนกรอบและแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนาทรัพยากรน้ําของ

ประเทศที่มีผลกระทบตอประชาชนท้ังระบบและครอบคลุมปญหาน้ําเค็มรุกลํ้าพ้ืนท่ีเกษตรของประชาชน

ดังกลาวขางตน  

 อยางไรก็ตาม ในเรื่องดังกลาวนี้ พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิก

วุฒิสภาพบประชาชนภาคกลาง คนที่สาม ไดมีการติดตามแนวทางการแกไขปญหาในเรื่องดังกลาวอยาง

ตอเนื่องผานการตั้งกระทูถาม ซึ่งถือเปนบทบาทหนาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของวุฒิสภาท่ีพึงกระทําได 

ในเรื่องของการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน โดยไดตั้งกระทูถามนายกรัฐมนตรี เรื่องการใหความ

ชวยเหลือเกษตรกรผูไดรับความเสียหายกรณีน้ําเค็มรุกลํ้าพ้ืนที่การเกษตร โดยมีนายประภัตร โพธสุธน 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งเปนผูไดรับมอบหมายใหตอบกระทูถามตอบชี้แจง  



๕ 

 

ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๗ (สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีหนึ่ง) เมื่อวันจันทรที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  

สรุปไดวา รัฐบาลไดใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว และไดมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมบูรณาการเพ่ือแกไขปญหา 

ที่เกิดขึ้น กรณีใชน้ําจืดผลักดันน้ําเค็มจะมีการเฝาระวังโดยกรมชลประทาน และใหทองถิ่นมีสวนรวม

ชวยเหลือดูแล ทั้งนี้ เพ่ือใหพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับความเสียหายนอยท่ีสุด สวนการแกไขปญหาในระยะยาว

กระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมชลประทานอยูระหวางการพิจารณาศึกษาแนวทางเพ่ือใหมีน้ําตนทุน

ในเขื่อนเพ่ิมขึ้นและสามารถระบายน้ําจืดมาผลักดันน้ําเค็มในชวงฤดูแลงไดอยางเพียงพอ รวมทั้งไดวางแผน

ทําแกมลิงเพ่ือเก็บกักน้ําเพ่ิมเติม และพิจารณาจัดทําฝายน้ําลนบริเวณปากคลองท่ีเชื่อมกับแมน้ําเจาพระยา

เพ่ือปองกันไมใหน้ําเค็มเขามา ตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยจะดําเนินการเฉพาะใน

พ้ืนที่ท่ีไมสงผลกระทบกับการสัญจรทางเรือของประชาชน นอกจากนี้ รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณยังแจงวาไดรับทราบขอจํากัดเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังซึ่งไมครอบคลุมผูประสบความ

เสียหายจากสถานการณน้ําเค็มรุกลํ้าพ้ืนท่ีการเกษตร จึงไดมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณพิจารณาศึกษา และจะไดนํามาหารือกับกรมบัญชกีลาง กระทรวงการคลังตอไป 

 ๒. นายสมนึก คํานวณ รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย เทศบาลเมืองบางกรวย แสดงความเห็น

ดวยวาจาวา เขื่อนกั้นแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกตั้งแตชวงสะพานพระราม ๗ การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทยไปจนถึงอําเภอปากเกร็ดมีรอยรั่ว ทําใหมีน้ําไหลเขามาในเขตชุมชนฝงตะวันตก ไมวาจะเปน

เทศบาลบางศรีทอง เทศบาลเมืองบางกรวย อบต.บางไผ และเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จึงไดขอใหวุฒิสภา

ชวยประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว โดยจากประเด็นนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวของ

กับงบประมาณท่ีทางรัฐบาลตองดําเนินการผานทางกรมชลประทาน ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ครั้งที่ผานมาคณะ

กรรมการฯ ไดแนะนําใหจังหวัดนนทบุรีหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นรวมกับกรมชลประทานและ

หนวยงานที่เกี่ยวของในพ้ืนท่ี รวมท้ังไดสงเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา  

เพ่ือติดตามผล โดยจากการประสานงานครั้งลาสุด ไดทราบวาจังหวัดนนทบุรีไดมีการประชุมหารือและได

แนวทางเพ่ือซอมแซมเขื่อนดังกลาวแลว ซึ่งเปนเรื่องที่นาชื่นชมยินดีเปนอยางย่ิง 

 ๓. พันตํารวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ไดตั้งประเด็น

สอบถามไว ๒ ประเด็น โดยประเด็นแรกเปนเรื่องการกระจายอํานาจของทองถิ่น ในประเด็นการสอบบรรจุ

ขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งทาง อบจ. ประสบปญหาบุคลากรขาดแคลน เชน ตําแหนงครู ผูอํานวยการ

โรงเรียน ถารอใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนผูทําสอบบรรจุเองจะมีความลาชาและเมื่อบรรจุ

มาแลว มีการโยกยายกลับภูมิลําเนา จึงขอเสนอใหการสอบบรรจุขาราชการสวนทองถิ่นเปนอํานาจของ

จังหวัดเปนผูดําเนินการ  จากประเด็นดังกลาว วุฒิสภาไดมอบหมายใหคณะกรรมาธิการการปกครอง

ทองถิ่น วุฒิสภา พิจารณาดําเนินการ และไดรับแจงผลการพิจารณาวา ปจจุบันกระทรวงมหาดไทยอยู

ระหวางการพิจารณา การแกไขประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการสอบ

คัดเลือกและการคัดเลือกขาราชการและพนักงานสวนทองถิน่ใหดาํรงตําแหนงสายงานผูบรหิาร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

และที่แกไขเพ่ิมเติม ซึ่งคณะกรรมการกลางจะมอบอํานาจใหคณะกรรมการจังหวัดดําเนินการสรรหาตําแหนง



๖ 

 

รองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา ตําแหนงอํานวยการทองถิ่น ระดับกลางลงมา 

และตําแหนงบริหารทองถิ่น ระดับกลางลงมา ท้ังนี้ การสรรหาตําแหนงอํานวยการทองถิ่น ระดับสูง 

ตําแหนงบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง และการจัดสอบแขงขันเพ่ือบรรจุขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

ยังเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลาง  

 อีกประเด็นหนึ่งเปนกรณีของการยกฐานะองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาลเมืองแลว ไมมี

ตําแหนงกํานัน/ผูใหญบาน เห็นวากํานัน/ผูใหญบานท่ีอยูในเขตเทศบาลยังมีความสําคัญและมีประโยชน 

ในการดูแลทุกขสุขของชาวบานรวมกับทางอําเภอ เพราะวาประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองไมมีอํานาจ

ตามกฎหมายไมเหมือนกับตําแหนงกํานัน/ผูใหญบานซึ่งมีกฎหมายรองรับ จึงขอเสนอใหตําแหนง 

กํานัน/ผูใหญบานยังคงอยูในเขตเทศบาลตอไป โดยกรณีนี้ คณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น วุฒิสภา 

ไดพิจารณาแลวพบวา พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔ ระบุวา เมื่อพน

กําหนดเวลา ๑ ป นับแตวนัท่ีไดมีการประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะทองถิ่นใดเปนเทศบาลเมืองหรือ

เทศบาลนครแลวหามมิใหใชกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองถิ่น ในสวนท่ีบัญญัติถึงการแตงตั้งกํานัน

ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานันในทองถิ่นนั้น และใหบรรดาบุคคลที่เปนกํานันผูใหญบาน 

แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน พนจากตําแหนงและหนาท่ีเฉพาะในเขตทองถิ่นนั้นดวย ในเรื่องนี้

ปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดมีการจัดทํารางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย

องคการปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. .... และรางกระบวนกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอยูระหวาง

กระบวนการเปดรับฟงความคิดเห็นของผูท่ีเกี่ยวของกอนเสนอไปยังสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามขั้นตอน

ตอไป หากรางกฎหมายท้ังสองฉบับผานออกมาใชบังคับ จะมีผลใหยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

ซึ่งจะเปนการแกไขปญหาการดํารงตําแหนงของกํานันผูใหญบานในเขตเทศบาลเมืองได  

จากนั้น หนวยงานท่ีเกี่ยวของนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะในประเด็นท่ี

เกี่ยวของ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้  

๑. การซอมแซมเขื่อนกั้นแมนํ้าเจาพระยา เพ่ือปองกนันํ้าทวมในพ้ืนท่ีอําเภอบางกรวย 

 นายผดุงศักดิ์  ผาเจริญ  ผูอํานวยการโครงการชลประทานนนทบุรี นําเสนอขอมูลการซอมแซม

เขื่อนกั้นแมน้ําเจาพระยา เพ่ือปองกันน้ําทวมในพ้ืนท่ีอําเภอบางกรวย โดยเปนโครงการปรับปรุงอาคาร

ประกอบประตูระบายน้ําคลองบางกรวย ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งโครงการ

กอสรางประตูระบายน้ํา ประตูเรือสัญจร สถานีสูบน้ําคลองบางกรวย และอาคารประกอบคลองบางกรวย 

ดําเนินการกอสรางเมือ่ป พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ประกอบดวย ประตูระบายน้ํา ขนาด ๖ x ๖ เมตร จํานวน 

๑ บาน ประตูเรือสัญจร ขนาด ๖ x ๖ เมตร จํานวน ๑ บาน สถานีสูบน้ํา ขนาด ๓.๐ ลบ.ม./วินาที จํานวน 

๓ เครื่อง และกําแพงปองกันตล่ิง โดยอาคารประกอบเริ่มตั้งแตประตูระบายน้ําคลองบางไผนอย ส้ินสุดท่ี 

ที่ทําการไฟฟาฝายผลิตโรงไฟฟาพระนครเหนือ ความยาว ๑,๕๕๐ เมตร  

 โครงการชลประทานนนทบุรี ไดใชอาคารประกอบดังกลาว สําหรับการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี

อําเภอบางกรวย บริเวณริมแมน้ําเจาพระยา และคลองบางกรวย หลังจากการรับมอบชวงป ๒๕๖๐-๒๕๖๕ 



๗ 

 

โครงการชลประทานนนทบุรี ไดรับขอรองเรียนเรื่องมีน้ํารั่วไหลทะลุผานอาคารกําแพงปองกันตล่ิงตลอดแนว 

ทําใหประชาชนท่ีอยูบริเวณริมคลองไดรับผลกระทบและความเดือดรอนจากน้ําเขาพ้ืนท่ี ซึ่งโครงการฯ ได

เสนอแผนงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาปรับปรุงแกไขปญหาดังกลาวใหกับราษฎรท่ีไดรับ

ผลกระทบและความเดือดรอนจากน้ําทวมในพ้ืนท่ี ตอมา ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี (นายสุจินต ไชยชุมศักดิ์ 

ไดใหความอนุเคราะหจัดหางบประมาณเพ่ือเรงรดัดาํเนินการแกไขปญหากอน ชวงตั้งแตวัดลุมถึงวัดคางคาว 

ความยาว ๔๘๑ เมตร จากงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟาโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครเหนือ 

จํานวนเงิน ๓๘,๙๒๐,๐๐๐ บาท (สามสิบแปดลานเกาแสนสองหมื่นบาทถวน) และกองทุนพัฒนาไฟฟา

โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครเหนือ ไดพิจารณาอนุมัติโครงการ ตามหนังสือลงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ 

๒๕๖๖ ใหโครงการชลประทานนนทบุรี เขาดําเนินการโครงการดงักลาวตามท่ีเสนอเปนเงิน ๓๘,๙๒๐,๐๐๐ บาท 

(สามสิบแปดลานเกาแสนสองหมื่นบาทถวน)  

 สําหรับการปรับปรุงอาคารประกอบในครั้งนี้ กรมชลประทานไดพิจารณาเปนรูปแบบของการสราง

ชั้นทึบน้ําเพ่ิมเติม โดยมีการใชชั้นหินคลุกและมีสารเบนโทไนทผสมบางสวน เพ่ือสรางชั้นทึบน้ําใหลด

ความเร็วและชะลอการไหลของน้ํา รวมทั้งตอกเสาเข็มตลอดแนวเพ่ือสรางเปนชั้นทึบน้ําสวนหนึ่ง ซึ่งทาง

ผูออกแบบมองวาจะสามารถลดน้ําท่ีจะเขามาได 

๘๐-๙๐% ประกอบกับในป พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ไดมี

การปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบน้ําคลองบางกรวย 

เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น ขณะนี้ไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก

กองทุนพัฒนาไฟฟาโรงไฟฟาพลังความรอนรวม

พระนครเหนือ เรียบรอยแลว และอยูระหวางการ

จัดซื้อจัดจาง คาดการณ วาจะใชระยะเวลาใน



๘ 

 

ดําเนินการประมาณ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน-เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในสวนงานอื่นที่

เหลืออยูจะตั้งโครงการเสนอของบประมาณในป พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระบบปกติของกรมชลประทานตอไป 

 พลเอก สราวุฒิ ชลออยู กรรมการ กลาวแสดงความยินดีท่ีไดรับงบประมาณการซอมแซมเขื่อนกั้น

แมน้ําเจาพระยา สืบเนื่องจากการลงพ้ืนท่ีครั้งที่ผานมาของคณะกรรมการฯ ซึ่งไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟาโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครเหนือ  

โดยพ้ืนที่ในวงรอบ ๕ กิโลเมตรสามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ ดังกลาวได 

 ๒. ความคืบหนาการปรับปรุงพ้ืนท่ี คทช. ของจังหวัดนนทบุร ี

 นายวัฒนา ศักดิ์ชูวงษ ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

นนทบุรี รายงานความคืบหนาการปรับปรุงพ้ืนท่ีโครงการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนของจังหวัดนนทบุรี  

โดยสรุปวา โครงการจัดท่ีดินทํากินของจังหวัดนนทบุรี เริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๖๓ การจัดที่ดินทํา

กินของจังหวัดนนทบุรีมีความแตกตางจากพ้ืนท่ีอื่นเนื่องจากไมมีพ้ืนที่ปา แตจังหวัดอื่นมีพ้ืนท่ีปาและมี

ประชาชนเขาไปอยูอาศัย จึงทําการจัดสรรให

ประชาชนไดอยูอยางถูกตองตามนโยบายของรัฐบาล 

ดังนั้น ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรีในสมัยนั้นจึงไดมี

การประชุมและใหสํานักงานธนารักษจังหวัดนนทบุรี

จัดหาพ้ืนที่ที่ไมมีผูเชา เพ่ือนํามาทําการจัดท่ีดินใหแก

ประชาชน ซึ่งสํานักงานธนารักษจังหวัดนนทบุรี ได

จัดหาพ้ืนท่ีจํานวน ๑ แปลง ตั้งอยูในตําบลมหาสวัสดิ์ 

อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

โครงการท่ีจัดไวแบงเปน ๘ แปลง 

โดยไดทําการประชาสัมพันธให

ประชาชนมาสมัครและทําการ

คัดเลือกจํานวน ๘ ราย แตละราย

จะมีพ้ืนที่ประมาณ ๘๐ ตารางวา 

ในโครงการมีพ้ืนที่ท่ีจะจัดทําเปน

ถนน มีความกวางขนาด ๖ เมตร 

พ้ืนท่ีดังกลาวตั้งอยูลึกจากถนน 

๔๓๕ เมตร เปนท่ีดินตาบอด ไมมี

ทางเขา ทําใหการเขาไปในพ้ืนท่ีคอนขางยากลําบาก จึงตองทําการเปดพ้ืนท่ีเพ่ือทําถนนเขาแปลง สภาพ

พ้ืนที่เปนท่ีรกราง เปนท่ีลุมต่ํา มีวัชพืชขึ้นหนาแนน เดิมเปนรองสวน โดยอยูต่ํากวาพ้ืนท่ีแปลงดานขางซึ่ง

เปนพ้ืนท่ีของเอกชนประมาณ ๒ เมตร สวนแปลงดานหนาเปนแปลงผูเชาของกรมธนารักษ จึงตองมีการ

ปรับสภาพพ้ืนท่ี มีการถางกําจัดวัชพืชและถมดินกอนจึงจะเขาไปใชประโยชนได ดังนั้น สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมจังหวดันนทบรุี จึงไดจัดการประชุมและมอบหมายงาน ในเบื้องตนไดขอ



๙ 

 

ความอนุเคราะหองคการ

บริหารสวนจังหวัดนนทบรุี

ซึ่งมีเครื่องจักรขนาดหนัก

เข าทํ าการถางพ้ืนที่ ทํ า

แนวถนนเขาแปลง โดย

เริ่มดําเนินการตั้งแตตน

เดื อน สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

ส้ินสุดการดําเนินการใน

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากมีฝนตก ไมสามารถดําเนินการตอได  จากนั้น เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ 

๒๕๖๖ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดนนทบุรี ไดจางรถแม็คโครขนาดเล็กมาถาง

เปดทางเพ่ือทําแนวถนนเขาแปลง แตเมื่อดําเนินการไปแลวมีอุปสรรค คือ สภาพพ้ืนที่เปนที่รกราง ลุมต่ํา  

มีวัชพืชขึ้นหนาแนน เพราะระดับน้ําในคลองคอนขางสูง พ้ืนที่ดานขางอยูในระดับสูง จึงมีน้ําเขามาทวมขัง

เพราะน้ําไมมีทางระบาย จึงไดทําการปรึกษากับเทศบาลตําบลปลายบางเพ่ือขอความอนุเคราะหการสูบน้ํา

ออกจากแปลง แตไดรับคําตอบวาไมสามารถทําได เนื่องจากน้ําในคลองอยูระดับเดียวกับพ้ืนที่ ดังนั้น จึงไม

สามารถสูบน้ําออกไปได  

 อยางไรก็ตาม คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัดนนทบุรีไดมีการประชุมเมื่อวันท่ี ๒๕ สิงหาคม 

๒๕๖๕ โดยมอบหมายใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดนนทบุรี ประสานงานกับ 

กรมควบคุมโรคเพ่ือขอรับการสนับสนุนดินถมในแปลงท่ีดิน คทช. จังหวัดนนทบุรี รวมถึงพ้ืนท่ีสําหรับ 

ทําถนนเปนทางเขา – ออก และการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓  

ซึ่งปจจุบันกรมควบคุมโรค ยังไมไดดําเนินการกอสราง จึงยังไมสามารถขอสนับสนุนดินถมได ตอมา ในเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๖ สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี ไดแจงใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมจังหวัดนนทบุรี ทราบวาไดประสานกับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เรื่องนําดินท่ีกอสรางในบริเวณของ กสทช. มาถม 

ในพ้ืนที่ คทช. บางสวน ประมาณ ๑,๕๐๐ ลูกบาศกเมตร โดยอยูในระหวางการดําเนินการของสํานักงาน 

ธนารักษพ้ืนที่จังหวดันนทบรุี ทําถนนเปนทางเขา–ออก รวมถึงการขออนุญาตตามพระราชบัญญัตกิารขดุดนิ

และถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งปจจุบันกรมควบคุมโรค ยังไมไดดําเนินการกอสราง จึงยังไมสามารถขอ

สนับสนุนดินถมได  

 นอกจากนี้ ยังมีโครงการขุดลอกคลองบางกรวย เนื่องจากผูวาราชการจังหวัดนนทบุรีไดรับการ  

รองเรียนจากประชาชนท่ีอยูบริเวณอําเภอบางกรวยวาคลองบางกรวยมีลักษณะตื้นเขินมากจนเรือ  

ไมสามารถสัญจรได หรือหากสัญจรไดก็จะขึ้นอยูกับสภาพน้ําขึ้นน้ําลง จังหวัดนนทบุรีจึงไดจัดประชุมหารือ

แนวทางการขุดลอกคลองบางกรวย เมื่อวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางในการขุดลอก

คลองบางกรวย โดยมอบหมายสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดนนทบุรี ทําการสํารวจ

พ้ืนที่การขุดลอก และผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี ไดมอบหมายใหกรมเจาทา โดยสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขา



๑๐ 

 

นนทบุรี รวมกับสํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําท่ี ๑ เปนหนวยดําเนินงาน และขณะนี้ไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟาฯ จํานวน ๕ ลานบาท เพ่ือจะดําเนินการขุดลอกคลอง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ท้ังนี้ ดินท่ีขุดลอกไดประมาณ ๑๒,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร จะนําไปถมในพ้ืนท่ี 

คทช. รวมถึงพ้ืนที่ธนารักษที่เปนที่ลุมต่ําตอไป ซึ่งโครงการดังกลาวนี้มีประโยชนหลายประการ อาทิ  

การระบายน้ําในคลองบางกรวย การรักษาส่ิงแวดลอม การสนับสนุนการทองเที่ยวชุมชนของชาวบางกรวย 

เนื่องจากบริเวณริมคลองบางกรวย ในวัดสวนใหญ มีนกแกวโมง ซึ่งเปนฝูงสุดทายท่ีใหญท่ีสุดอาศัยอยูและ 

มีจํานวนลดลงทุกป จึงไดมีการอนุรักษและสงเสริมใหนักทองเท่ียวมาเท่ียวชม ซึ่งจะชวยสงเสริมเศรษฐกิจ 

ใหชุมชนบริเวณนั้น อีกทั้งดินท่ีไดไปถมในโครงการของ คทช. จะมีประโยชน ๒ ประการ คือ โครงการ คทช. 

สามารถจะปรับดินใหสูงเทากับระดับแปลงขางเคียง และ ๒) โครงการของธนารักษเปนพ้ืนที่เชา ยังไมได 

มีการปรับหรือถมท่ีแตอยางใด ยังเปนพ้ืนที่ดั้งเดิม ประชาชนผูเชายังทําประโยชนไมได ดังนั้น ดินที่ไดจาก

โครงการนี้จะเขาไปเสริมพ้ืนที่ใหมีความสมบูรณมากขึ้น 

 นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง กลาววา สําหรับแปลงท่ีดินดานบนท่ีเปน

พ้ืนท่ีราชพัสดุและเปนแปลงท่ีมีผูเชาซึ่งยังไมไดทําประโยชนใด ๆ ในพ้ืนที่ ที่ผานมาไดทราบวามีผูเชาที่ทํา

การเชาท่ีพัสดุหลายแปลง ซึ่งถือเปนการเอาประโยชนท่ีมากไป หากเปนไปไดธนารักษควรมีการจัดลําดับ

การเชาใหเปนไปตามระเบียบ อาทิ แปลงแรกสําหรับการอยูอาศัย แปลงที่สองสําหรับทําการเกษตร เมื่อมี

การเชาแปลงท่ีสามควรจะถือเปนการพาณิชยและเก็บคาเชาในอัตราการเชาสําหรับพาณิชย หากผูเชาไมเห็น

ดวยสามารถสงคืนกลับได เพ่ือที่ธนารักษจะไดนําไปใหผูที่ขาดแคลนที่อยูอาศัยหรือตองการพ้ืนที่สําหรับทํา

การเกษตรเชาตอ เพ่ือปองกันการผูกขาด ถือเปนการประนีประนอมและเปนการชําระคาเชาไดอยาง

สมเหตุสมผล รวมถึงกระจายพ้ืนท่ีเชาใหแกผูท่ีไมมีท่ีดิน จึงขอฝากใหประมวลผูเชาของธนารักษในจังหวัด

นนทบุรีวามีกีร่ายและมีกีแ่ปลง เพ่ือจะไดสามารถนํามาแกไขปญหาของผูที่ไมมีที่ดินอยูอาศัยหรือไมมีที่ดินทํากิน 

 นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร กรรมการ สอบถามวา มีการพิจารณาคัดเลือกประชาชนท่ีจะเขามา

ครอบครองที่ดินทํากินทั้ง ๘ แปลงนี้อยางไรบาง หรือประชาชนตองทําการสมัครอยางไรจึงจะเขามาในที่ดิน 

ทั้ง ๘ แปลงนี้ได 

 นายวัฒนา ศักดิ์ชูวงษ ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

นนทบุรี ชี้แจงวา ในการพิจารณาคัดเลือกประชาชนเพ่ือเขาครอบครองท่ีดินท้ัง ๘ แปลง มีคณะทํางาน 

จัดท่ีดินเปนผูดาํเนินการ โดยมีปลัดจังหวดัเปนประธานคณะทํางาน มีอํานาจในการสํารวจ ตรวจสอบ จัดทํา

ขอมูลผูยากไรท่ีไมมีท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัย มีหนาท่ีจัดทําแผนปฏิบัติการจัดท่ีดินใหแกผูยากไร จัดที่ดิน

เพ่ือใหผูยากไรที่ไมมีท่ีดินทํากินไดอยูอาศัยอยูในรูปแบบชุมชนท่ีเหมาะสม อาทิ สหกรณ โดยรวมพิจารณา

กับคณะอนุกรรมการสงเสรมิพัฒนาอาชพีและการตลาด ทําการคัดเลือกประชาชนจํานวน ๘ ราย จากผูที่มา

สมัครจํานวน ๑๗ ราย โดยไดพิจารณาจากการไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง เปนผูท่ีมีรายไดนอย และมี

ภูมิลําเนาอยูในจังหวัดนนทบุรี เมื่อประกาศคัดเลือกแลวไมมีผูใดมาโตแยง ทั้ง ๘ รายนี้ตองมายืนยันสิทธิ์ 

ในการเขาอยูอาศัยในท่ีดินทํากิน รวมทั้งจัดในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนในชื่อวา “วิสาหกิจชุมชนเกษตร

พอเพียงแกจน”  



๑๑ 

 

 นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล กรรมการ สอบถามวา จํานวนดินถมพ้ืนท่ีตองใชประมาณเทาไหร และ

ดินท่ีขุดลอกจากคลองมาแลวจะนํามาถมท่ีนั้น ลักษณะของดินหรือคุณสมบัติของดินจะมีความเหมาะสม

หรือไม จะมีปญหาในการทรุดตัวในอนาคตหรือไม อีกประเด็นหนึ่งคือท่ีดินแปลงหนาทั้ง ๓ แปลง จะ

สามารถประสานงานกนัไดหรือไม เพราะจะไดรับประโยชนจากการมีถนนตดัผานและท่ีดินจะมีมลูคาเพ่ิมขึน้ 

 นายวัฒนา ศักดิ์ชูวงษ ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

นนทบุรี ชี้แจงวา ดินท่ีไดรับจาก กสทช. จํานวน ๑,๕๐๐ ลูกบาศกเมตร จะนํามาถมกอน โดยจะเปนดินท่ี

ขุดจากการกอสรางอาคาร สวนดินที่ขุดจากคลองบางกรวยจะเปนดนิออน ซึ่งกรณีนี้กรมเจาทาไดแจงวาตอง

ถมดินสักพักหนึ่ง จนเมื่อดินแข็งแลวจึงจะสามารถเขาไปอยูได ในระยะแรกอาจจะเหลวอยู สวนประเด็น

ท่ีดินแปลงดานหนา คทช. ทางธนารักษแจงวาขอใหนําดิน ๑๒,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรไปถมในแปลงของ 

ธนารักษดวย แตในสวนของพ้ืนที่ท้ังหมดของ คทช. จะตองใชดินในการถมพ้ืนที่เทาไหร ยังไมทราบจํานวนท่ี

แนชัด อยูระหวางการปรึกษากับโยธาจังหวัดนนทบุรี และจะตองสงคนเขาไปสํารวจพ้ืนที่ ทั้งนี้ จากที่

คํานวณแลวดินปริมาณ ๑๒,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร ถือเปนจํานวนที่มากพอสมควร  

 นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร กรรมการ สอบถามวา ในจํานวน ๘ รายที่เปนผูไดรับการคัดเลือกแลว 

เสียคาเชาจํานวนเทาไหร ใหเชากี่ปมีกรอบเวลาหรือไม หรือใหเชาอยูตลอดไป และสวนใหญผูเชาประกอบ

อาชีพอะไรบาง 

 นายวัฒนา ศักดิ์ชูวงษ ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

นนทบุรี ชี้แจงวา ผูเชาเสียคาเชาปละประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ บาท เนื่องจากเปนโครงการตามนโยบายของ

รัฐบาลที่นาจะเชาอยูไดตลอดไปแตตองเสียคาเชาทุกป ในสวนของอาชีพ จากการประชุมของคณะกรรมการ

สงเสริมและพัฒนาอาชีพ เห็นชอบใหทําอาชีพไมดอกไมประดับ ซึ่งสวนใหญผูเชาตองการจะมีท่ีอยูอาศัย

กอนแลวจึงจะทําอาชีพไมดอกไมประดับ 

 นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล กรรมการ กลาววา ขอเพ่ิมเติมดวยความเปนหวงทางเทคนิค เนื่องจาก

ดินจํานวน ๑๒,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร เปนปริมาณท่ีเยอะ แตลักษณะของการขุดลอกจะมาเรื่อย ๆ ดังนั้น  

การถมดินก็จะมีดินลําเลียงมาถมอยางตอเนื่อง แตเปนดินท่ีมีคุณภาพต่ํา ลักษณะการถมการนําเขาจะตอง

ประสานกับทางโยธาจังหวัดนนทบุรีอยางใกลชิด เพราะในจุดนี้ผูรับเหมาจะนํามาดินท่ีขุดมาถมอยาง

ตอเนื่องจะกลายเปนดินท่ีทับถมกัน ซึ่งระบบการถมดินตองถมทีละชั้น แตดินท่ีไดมาในครั้งนี้มาแบบ

ใกลเคียงกัน การถมดินก็จะเปนการถมอยางตอเนื่อง ซึ่งตรงนี้จะมีปญหาในการทรุดตัวของดิน การทํางาน

จะเปนไปดวยความลําบาก อีกทั้งตองใชเวลาในการพัฒนาในสวนนี้นานขึ้น  

๓. ความคืบหนาการดาํเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 

 นายธนาวรรธ พันธุชนะ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี รายงานความคืบหนาการดําเนิน

โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ จังหวัดนนทบุรีไดกําหนดพ้ืนท่ีแผนแมบท

และพ้ืนท่ีเปาหมายไว โดยมีพ้ืนที่เปาหมายรวมทั้งส้ิน ๖ บริเวณ ในการพัฒนาโครงการจัดรูปที่ดินในพ้ืนท่ี

เปาหมาย จังหวัดนนทบุรีเริ่มดําเนินการโครงการแรกตั้งแต พ.ศ ๒๕๕๖ คือ โครงการจัดรูปท่ีดินฯ บริเวณ

ตําบลขุนศรีและตําบลไทรใหญ อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี มีขนาดพ้ืนท่ี ๒๐๖ ไร แปลงที่ดิน ๑๗ แปลง 



๑๒ 

 

มีเจาของท่ีดินจํานวน ๑๖ ราย ผูเขารวมจํานวน ๑๖ ราย เมื่อดําเนินการเจอปญหาอุปสรรค คือ เจาของ

ท่ีดินตองการถนนมีความกวาง ๑๖ เมตร แตการดําเนินการจําเปนตองกันเขตทางไวท่ี ๔๐ เมตร เพ่ือให

เปนไปตามผังเมืองรวมกําหนดไว เจาของท่ีดินจึงไมตองการใหมีการดําเนินการจัดรูปท่ีดินตอไป โครงการนี้

จึงไมไดดําเนินการตอ  

 โครงการที่ ๒ บริเวณซอยรัตนาธิเบศร ๓๘ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เริ่ม

ดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเนื้อที่ ๑๖ ไร จํานวนแปลงท่ีดิน ๑๙ แปลง เจาของที่ดิน ๑๐ ราย ตองยกเลิก

โครงการเนื่องจากพบอปุสรรค ไดแก ๑) แปลงที่ดินขนาดใหญสุดเปนของสหกรณออมทรัพยครู ซึ่งมีแผนจะ

ปรับปรุงพ้ืนที่ในอนาคต ๒) ไมมีแนวถนนโครงการตามผังเมือง และ ๓) จากการประชุมหารือกับสหกรณ

ออมทรัพยครู ยืนยันไมเขารวมโครงการ เนื่องจากตองการกอสรางลานจอดรถและสวนสาธารณะของ

สหกรณฯ  

 โครงการท่ี ๓ บริเวณตําบลขุนศรี อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี เริ่มดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขนาดเนื้อที่ ๑๑๔ ไร เจาของท่ีดิน ๘ รายจํานวนท่ีดิน ๑๑ แปลง พบปญหาอุปสรรค ๒ ประการ คือ  

๑) เจาของท่ีดินบริเวณปากทางท่ีอยูตรงแนวถนนโครงการฯ ดานทิศเหนือของโครงการฯ ไมสนใจเขารวม

โครงการ เนื่องจากปจจุบันแปลงท่ีดินติดถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๒๓ (ซอยลาดบัวหลวง) อยูแลว และ

ไดมีการสรางถนนสวนบุคคลสําหรับเขาออกไวแลว  จึงไมไดรับผลกระทบจากการเปนแปลงท่ีดินตาบอด และ 

๒) เจาของท่ีดินบริเวณปากทางเขาออกดานทิศใตของโครงการฯไดเคยสละท่ีดินเพ่ือสรางทางหลวงชนบท

หมายเลข ๓๐๑๗ มาแลวกอนหนา จึงไมตองการเสียท่ีดินเพ่ือกอสรางถนนเพ่ิมเติม อีกท้ังในอนาคตมีแผนท่ีจะ

กอสรางที่อยูอาศัยในแปลงที่ดิน จึงยังไมสนใจเขารวมโครงการฯ ในเวลานี้ 

 จากนั้น ไดมีการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ วัดศาลากุล ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอ

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และสมาชิกวุฒิสภาไดใหขอเสนอแนะ โดยให

พิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินโครงการจัดรูปท่ีดินฯ ใหเหมาะสม เพ่ือจะไดสามารถแกไขปญหาแปลงท่ีดิน 

ตาบอด และพัฒนาโครงขายคมนาคมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงไดเกิดโครงการท่ี ๔ ซึ่งกําลังดําเนินการ

ในป พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ โดยเปนโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีในจังหวัดนนทบุรี บริเวณตําบลขุนศรี 

อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี (โครงการท่ี ๒) โดยเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูนอกเหนือจากพ้ืนที่เปาหมายที่กําหนด 

ในแผนแมบท จึงจําเปนตองปรบัปรุงแกไขแผนแมบทดวย แตกอนหนานี้ไดมีการชะลอไวเพราะตองรอการ

บังคับใชผังเมืองรวมนนทบุรี ซึ่งปจจุบันผังเมืองรวมนนทบุรีมีการบังคับใชแลวเมื่อวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

สําหรับโครงการจัดรูปดังกลาวนี้ มีครบถวนตามกระบวนการท่ีผังเมืองกําหนด คือ มีถนนพัฒนาตามผังได  

๒ สาย พ้ืนที่โครงการ ๗๙๐ ไร เจาของที่ดิน ๒๙ ราย แปลงที่ดิน ๔๕ แปลง มีเจาของที่ดินยินยอมเขารวม

โครงการแลว ๗ ราย คิดเปน ๒๔.๑๔% สภาพพ้ืนที่ปจจุบันยังเปนพ้ืนท่ีวางเปลา แตเมื่อมีการบังคับใช 

ผังเมืองรวม และบริเวณ ๖ อําเภอท่ีติดกับกรุงเทพฯ มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว สวนใหญจะเปนท่ีอยูอาศัย

และการพาณิชยกรรม สวนบริเวณทางเหนือจะเปนพ้ืนที่เมืองกึ่งชนบท ปจจุบันเริ่มมีการพัฒนาอยางรวดเรว็ 

ทางจังหวัดพยายามจะเรงโครงการนี้ใหแลวเสร็จ โดยไดมีการประชุมกับเจาของท่ีดินเปนทางการไปแลว 

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีเจาของที่ดินจะเขารวมโครงการแลวประมาณทั้งหมด ๗ ราย สวนเจาของที่



๑๓ 

 

รายที่เหลือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรีไดเขาไปพูดคุยเปนการสวนตัวอยางตอเนื่อง  

แตปจจุบันก็ยังไมมีเจาของที่ดินเขารวมโครงการเพ่ิมเติม ปญหาอุปสรรคที่พบ คือ ๑) ที่ดินบริเวณปากทาง

ตามแนวถนนโครงการสาย ข๓ เปนกรรมสิทธิ์ของธนารักษพ้ืนท่ีนนทบุรี จึงตองมีการประชุมหารือแนวทาง

ดําเนินงานกับสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีนนทบุรีตอไป และ ๒) ปญหาท่ีดินของจังหวัดนนทบุรีมูลคาสูง 

เจาของท่ีดินสวนใหญ จึงไมตองการเสียแปลงท่ีดินบางสวน เนื่องจากปจจุบันแปลงท่ีดินสวนใหญ 

มีทางเขาออกอยูแลว สําหรับขั้นตอนการดําเนินการตอไป จะเปนการจัดทําแผนแมบทและนําเสนอ

คณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีกอน โดยจําเปนจะตองสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใน

คณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี เมื่อคณะกรรมการฯ ครบองคประชุม จึงจะจัดทํา

แผนแมบทพ้ืนท่ีเปาหมายการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี (เพ่ิมเติม) และดําเนินการตาม

ขั้นตอนเตรียมโครงการจัดรูปท่ีดินฯ ตอไป ซึ่งการดําเนินการในปจจุบันอยูในขั้นตอนของการเตรียม

โครงการ ส่ิงท่ีดําเนินการไปแลว คือ การศึกษาภาพรวมพ้ืนท่ี การวางแผนแมบทโครงการ การวางแผน

ดําเนินการรางแผนที่ดนิเบือ้งตน การประชุมเจาของที่ดนิแบบเปนทางการ จํานวน ๑ ครั้ง และมีการประชมุ

นอกรอบอีกหลายครั้ง และได จร.๑ จํานวน ๗ ราย 

 นายวิทยา  ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง กลาววา ในสวนของโครงการจัดรูปที่ดิน

จังหวัดนนทบุรีเปนเรื่องที่เขาใจไดวามีมูลคาสูง การจะใหเจาของที่ดินเขารวมโครงการอาจเปนไปดวยความ

ยากลําบาก แตส่ิงที่ควรจะนําเสนอเปนขอมูลใหไดทราบ คือ การจัดรูปที่ดินจะทําใหการใชประโยชนท่ีดิน

ของทุกแปลงที่เขารวมโครงการไดรบัประโยชนเทาเทียมกนั ซึ่งจะเชื่อมโยงและสนับสนุนกับผังเมืองรวมของ

จังหวัดดวย อีกทั้งหากไมมีโครงการจัดรูปที่ดินทางจังหวัดก็มีโครงการจะตัดถนนและขยายการคมนาคมใน

รูปของผังเมืองรวมอยูแลว แตหากเจาของที่ดินไมเขารวมโครงการ จังหวัดและกระทรวงคมนาคมจะตองตั้ง

งบประมาณสูงในการเวนคืนท่ีดิน ซึ่งเจาของท่ีดินจะไดรับผลกระทบจากการจัดรูปท่ีดินในรูปแบบของใน

การเวนคืน และจะทําใหที่ดินนั้นไมมีหนาที่ดินตดิถนนเหมือนกันหมดทุกแบบ ซึ่งมีทั้งผูไดประโยชนและมีผูเสีย

ประโยชน แตการรวมกันจัดรูปท่ีดิน ทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรีจะจัดรูปท่ีดินใหทุกแปลง 

มีทางเขาออก ไดรับประโยชน และเปนการเสียสละในสวนท่ีจะเปนถนนหรือสาธารณูปโภครวมกัน ดังนั้น 

หากนําเงินคาเวนคืนท่ีดินมาจัดทําสาธารณูปโภคสําหรับแปลงรวมจะเปนประโยชนมากกวา และรูปแปลง

ที่ดินท่ีจะอยูในเสนทางของผังเมืองก็จะใชประโยชนรวมกันได ขอฝากรองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรีสําหรับ

เจาของท่ีดินสวนท่ีเหลืออีก ๒๒ ราย ควรจะตองมีการพูดคุยโนมนาวหรือชี้แจงใหเจาของท่ีดินไดรับทราบ

ประโยชนท่ีจะเกิดขึ้นในภาพรวม  

 นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร กรรมการ สอบถามวา เนื่องจากที่ดินจํานวน ๔๕ แปลง เจาของท่ีดิน 

๒๙ ราย แตมีผูที่ยินยอมเขารวมเพียง ๗ ราย อีก ๒๒ รายนาจะมีความเปนไปไดท่ีจะเขารวมโครงการ

หรือไม อีกทั้งจํานวนพ้ืนที่คอนขางสูง ดังนั้น หากโครงการมีขนาดใหญเกินไป อาจจะตองลดขนาดโครงการ

ลงหรือไม และหากมีการเจรจราแลวจะสําเร็จหรือไม  

 นายธนาวรรธ พันธุชนะ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี กลาววา ที่ผานมาสํานักงานฯ ได

กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีในวงแคบ ทําใหมีเจาของท่ีดินรายสําคัญไมยินยอมเขารวมโครงการ โครงการจึงลม  



๑๔ 

 

แตโครงการนี้โยธาธิการและผังเมืองไดกําหนดขอบเขตไวกวางขึ้นและกาํหนดวิธีการดาํเนินงาน คือ การลง

พ้ืนท่ีเพ่ือสรางความเขาใจ สวนใหญเจาของท่ีดินจะติดใจในเรื่องการปนสวนท่ีดิน ซึ่งการปนสวนท่ีดินนี้ 

สวนใหญจะไปเจอในเรื่องถนนสายยอย เพราะวาถาถนนโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองจะไดงบประมาณ

มากอสราง แตถาเปนถนนสายยอยจะตองใชงบประมาณจากการขายท่ีดินปนสวนแลวนําเงินมาทําถนน 

สายยอย ซึ่งโครงการนี้จะมีถนนสายยอยเพียง ๑ สายเทานั้น แตถาจํานวนแปลงที่ดินมากก็สามารถยืดหยุนได

ตามการประสานงาน ดังนั้น แปลงท่ีอยูในแนวถนนโครงการจะตองพูดคุยทําความเขาใจและพยายาม

ตอรองวาจะยินยอมหรือไมอยางไรในเรื่องการปนสวนที่ดิน ก็คงจะตองใชวิธีเจรจานี้ไปกอน และถาเจาของ

ที่ดินไมยินยอมจริง ๆ จะตองไปพิจารณาวาแปลงที่ไมยินยอมเขารวมและไมสําคัญกับโครงการมาก ก็อาจจะ

ตัดออกไปได 

 พลตรี โอสถ ภาวิไล กรรมการ กลาววา ในฐานะท่ีเปนกรรมการผูประสานจังหวัดนนทบุรี  

ขอเชิญชวนใหพ่ีนองชาวบางกรวยและประชาชนจังหวัดนนทบุรีเขารวมในกลุม LINE สว.พบประชาชน

นนทบุรี เพ่ือจะไดเปนชองทางในการแลกเปล่ียนขาวสารรวมกับวุฒิสภาและจังหวัดนนทบุรี 

 นายลักษณ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนท่ีสอง กลาวสรุปวา ประเด็นแรก ขอแสดงความ

ชื่นชมรองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรีและทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของท่ีสามารถเริ่มงานไดเร็วในกรณีการซอมแซม

รอยรั่วของผนังกั้นแมน้ําเจาพระยา ซึ่งใชเงินกองทุนพัฒนาโรงไฟฟา อีกท้ังยังมีแผนงานตอเนื่องของกรม

ชลประทาน ซึ่งจะตองเขาสูกระบวนการในการขอรับการจัดสรรงบประมาณในป พ.ศ. ๒๕๖๘ เพ่ือใหมีการ

กอสรางพนังกั้นน้ําอยางตอเนื่อง ถือเปนเรื่องที่นายินดีเปนอยางย่ิง  

ประเด็นที่ ๒ ปญหาเรื่องการขาดแคลนท่ีดินทํากิน ทําใหมีประชาชนจํานวนมากเขาไปทํากินใน

ท่ีดินของรัฐ ขาดความมั่นคงในเรื่องท่ีอยูอาศัยและการทํามาหากิน กลายเปนปญหาระดับตนของประเทศ 

ดังนั้น เพ่ือลดความขัดแยงในเรื่องนี้ รัฐบาลจึงไดออกพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 

เพ่ือจะไดนําท่ีดินของรฐัมาจัดสรรใหกบัประชาชนเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าได ตองขอแสดงความชื่นชมจังหวัด

นนทบุรีท่ีดําเนินการในเรื่องนี้ได เพราะท่ีดินของจังหวัดนนทบุรีมีมูลคาคอนขางสูงมาก แตในทายท่ีสุด 

ก็สามารถจัดหาท่ีดินมาจัดสรรใหแกผูมีรายไดนอย จํานวน ๘ ครอบครัว ใหสามารถทํามาหากินในพ้ืนท่ีนั้นได 

จึงขอใหกําลังใจและขอใหดําเนินการดวยความมุงมั่นตอไป และเนนการทํางานแบบบูรณาการรวมกับ

เครือขายพันธมิตร ดังนั้น หากโครงการนี้ประสบความสําเร็จ ขอเสนอให ทสจ. ถอดบทเรียนเรื่องนี ้เพ่ือเปน

กรณีตัวอยางของโครงการ คทช. ในพ้ืนที่ที่มีที่ดินมูลคาสูง และเปนตนแบบเรื่องการกระจายสิทธิที่ดิน  

 สําหรับเรื่องที่ ๓ การจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนา

พ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นวาการจัดรูปท่ีดินในพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรีทําไดยากเชนกัน เนื่องจากท่ีดินมีมูลคา

คอนขางสูง ทําใหการคัดเลือกพ้ืนท่ี ๓ จุดที่ผานมาไมประสบความผลสําเร็จ แตในจุดที่ ๔ บริเวณตําบลขุนศรี 

อําเภอไทรนอย จุดนี้นาจะประสบความสําเร็จ ท้ังนี้ ถาโครงการนี้อยูในหลักการดังนี้ (๑) ที่ตั้งโครงการ

สอดคลองกับการจัดผังเมืองรวมของจังหวัด (๒) เจาของท่ีดินสมัครใจเขารวมโครงการทุกราย (๓) เจาของที่ดิน

จะตองเสียสละที่ดินบางสวนเพ่ือนํามาพัฒนาปจจัยพ้ืนฐาน แตเจาของท่ีดินจะไดรับการจัดสรรแปลงที่ดินใหม 

แมวาท่ีดินนั้นจะนอยลงแตมูลคาของท่ีดินจะเพ่ิมขึ้นอยางกาวกระโดด เพราะฉะนั้น ขอเสนอแนะใหสํานักงาน



๑๕ 

 

โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดนนทบุรี จัดทําขอมูลเปรยีบเทียบระหวางกอนดาํเนินการจัดรูปที่ดินและภายหลังจาก

การดําเนินการจัดรูปที่ดนิเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่แลว ซึ่งเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมากที่จะชวยทําใหเจาของที่ดินทุก

รายมีความเขาใจในเรื่องนี้ และขอเนนยํ้าวาในบางจังหวัดท่ีประสบความสําเร็จ จะใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเขามาชวยทําความเขาใจดวย อีกประการหนึ่งท่ีสําคัญ คือ ปากทางเขาท่ีดินโครงการฯ เปนท่ีดินของ

กรมธนารักษ ขอฝากรองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรวีา หากไดปรึกษาหารือกับกรมธนารักษเพ่ือขออนุญาตใช

พ้ืนที่บางสวน ในการทําถนนเขาไปในโครงการ เชื่อวาจะเกิดประโยชนกับทุกภาคสวน  

 นายอภิชัย อรามศรี รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี กลาวขอบคุณคณะกรรมการโครงการสมาชกิ

วุฒิสภาท่ีลงพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรีในครั้งนี้ ซึ่งโครงการสมาชิกพบประชาชนเปนประโยชนอยางย่ิงกับการ

พัฒนาโครงการตาง ๆ ท่ีไดมาติดตามความคืบหนา ซึ่งหนวยงานราชการตางยินดีและเต็มใจที่จะดําเนินการ

โครงการตาง ๆ รวมถึงเรงรัดดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็วท่ีสุด ท้ังนี้ โครงการกอสรางประตูน้ํา

วัดนอยใน ที่นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวยกลาวถึงนั้น เปนโครงการที่บรรจุอยูในแผนการพัฒนาจังหวัดอยูแลว 

เมื่อการประชุม คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัดภาคกลาง

ปริมณฑล เมื่อเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา ไดนําโครงการนี้เขาบรรจุอยูในแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลาง

ปริมณฑล ป พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แลว ซึ่งโครงการนี้ตองการงบประมาณเพ่ือมาดําเนินงานในป พ.ศ. ๒๕๖๘  

ซึ่งคาดวากรมชลประทานไดมีการศึกษาและออกแบบในเบื้องตนไวกอนแลว เนื่องจากประตูน้ํานี้ไมไดมีไว

กั้นน้ําเพียงอยางเดียว แตในคลองบางกอกนอยมีการสัญจรทางน้ําดวย เพราะฉะนั้น ตองมีการออกแบบ

ประตูน้ําใหเหมาะสม ตองวิเคราะหเพ่ือใหเรือสามารถสัญจรไปมาได และไมใหกระทบกับสัตวน้ําและระบบ

นิเวศโดยรวม หากคณะสมาชิกวุฒิสภาจะมีการติดตาม สามารถท่ีจะเชิญหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะ

กรมชลประทานมาใหขอมูลเพ่ิมเติมได  
 ในสวนของสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีนนทบุรี เนื่องจากวาไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบหนวยงานนี้ 
เห็นวา การพัฒนาพ้ืนท่ี คทช. หรือการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ธนารักษมีสวนเกี่ยวของในหลายโครงการ 
จึงขอรับไปประสานงานเองวาจะทําอยางไรใหไดพ้ืนท่ี คทช. เพ่ิมมากขึ้น หรือมีพ้ืนท่ีท่ีจะนําไปจัดรูปท่ีดิน
เพ่ือใหไดถนนและทําใหท่ีดินไดใชประโยชนเพ่ิมขึ้น โดยจากการรวมประชุมกับธนารักษเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทราบวา
ยังมีพ้ืนที่ที่สามารถนํามาจัดใหสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของนํามาใชประโยชนได  

สําหรับประเด็นความคิดเห็นของผูแทนภาคประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมไดนําเสนอในครั้งน้ี  
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร “ตารางสรุปขอมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง จังหวัดนนทบุร”ี (ตามแนบ) 

จากน้ัน เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ของผูพิการและ
ผูสูงอายุ วัดโตนด ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง นําโดย นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง พรอมดวย 
นายลักษณ วจนานวัช พลตรีโอสถ ภาวิไล นายทวีวงษ จุลกมนตรี นางฉวีรัตน เกษตรสุนทร นางสาวเรณู 
ตงัคจิวางกูร นางสุนี จึงวิโรจน นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล พลเอก สราวุฒิ ชลออยู นายจิรชัย มูลทองโรย 
สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่รับฟงแนวทางการดําเนินงานศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ของผูพิการ
และผูสูงอายุ โดยมี พระปลัดสุรเชษฐ สุรเชฏโฐ เจาอาวาสวัดโตนด นายอภิชัย อรามศรี รองผูวาราชการ



๑๖ 

 
จังหวัดนนทบุรี ใหการตอนรับ นางสาวจินตนา ไวกยี ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม 
เศรษฐกิจ ของผูพิการและผูสูงอายุ เปนผูบรรยายขอมูลสรุป 

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ของผูพิการและผูสูงอายุ วัดโตนด ตําบลวัดชลอ อําเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี เปนศูนยรวมใหผูสูงอายุในพ้ืนท่ีตําบลวัดชลอไดมาพบปะและทํากิจกรรมรวมกัน  
โดยคณะกรรมการดําเนินงานชุมชนสัมพันธ กฟผ. สํานักงานใหญ (คชญ.) รวมกับคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี อําเภอบางกรวย (พชอ.) สาธารณสุขจังหวัด ธนาคารสมอง บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ไดรวมกันปรับปรุงอาคารท่ีพักพระภิกษุสงฆวัดโตนด ใหเปนศูนยดูแลฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม 
เศรษฐกิจ ของผูพิการและผูสูงอายุ ตามนโยบายภาครัฐท่ีตองการใหผูสูงอายุและผูพิการสามารถเขาถึง
บริการของภาครัฐ เปดใหบริการเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยจะมีนักกายภาพบาํบัดจากโรงพยาบาล
บางกรวย และจิตอาสาในชุมชน เปนผูใหบริการ ซึ่งศูนยฟนฟูจะมีกิจกรรมฟนฟูสภาพผูสูงอายุและผูพิการ 
ฟนฟูสภาพผูสูงอายุกลุมพ่ึงพิง (ติดบาน) ฟนฟูสภาพผูพิการ เย่ียมดูแลท่ีบานสําหรับผูสูงอายุกลุมพ่ึงพิง  
(ติดบานติดเตียง และผูพิการ) และกิจกรรมสงเสริมสุขภาพของชมรมผูสูงอายุ เชน การเตนบาสโลบ การทํา
ดอกไมจันทนจากลอตเตอรี่ หรือการชกมวย เปนตน 

คณะสมาชิกวุฒิสภา ไดรับชมการแสดงจากกลุมผูสูงอายุ และเย่ียมชมศูนยฟนฟูฯ พรอมท้ังกลาว
ชื่นชมการดําเนินงานของศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ของผูพิการและผูสูงอายุ ตําบลวัดชลอ 
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี วาเปนศูนยท่ีมีความรวมมือรวมใจของหนวยงานและคนในชุมชน ทําให
ผูสูงอายุและผูพิการไดรับการดูแลขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งรวมถึงทําใหคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุและผูพิการในชุมชนดีขึ้น โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาไดมอบส่ิงของจําเปน ไดแก ขาวสาร 
อาหารแหง จํานวน ๓๐ ชุด และถุงขยะสีดําแบบหนา จํานวน ๑,๒๐๐ ใบ ใหกับศูนยฟนฟูฯ 

สําหรับประเด็นความคิดเห็นของผูแทนภาคประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมไดนําเสนอในครั้งน้ี  
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร “ตารางสรุปขอมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง จังหวัดนนทบุร”ี (ตามแนบ) 

๘. วิธีการประเมินผล 

             สังเกต       สอบถาม            ใชเครื่องมือส่ือสาร  

สัมภาษณ    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใชแบบสํารวจความคิดเห็นเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยไดรับแบบสํารวจฯ กลับคืน จํานวน ๕๐ ชุด และใชวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

 สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 

 ๑. เพศ 

เพศ รอยละ (%) 

ชาย ๙๕ 

หญิง ๕ 

รวม ๑๐๐ 

 ๒. อายุ    

อาย ุ รอยละ (%) 

นอยกวา ๒๐ ป 
๒๑ – ๓๐ ป 
๓๑ – ๔๐ ป 
๔๑ – ๕๐ ป 
๕๑ – ๖๐ ป 

มากกวา ๖๐ ป 

- 
- 
- 

๒๗.๕ 
๗๒.๕ 

- 

 ๓. ระดับการศึกษา    

ระดับการศึกษา รอยละ (%) 

ไมไดเรียน - 

ประถมศกึษา - 
มัธยมศกึษา ๔๗.๕ 
อนุปรญิญาหรอืเทียบเทา ๕ 
ปริญญาตร ี ๓๐ 
สูงกวาปรญิญาตร ี ๑๗.๕ 

 ๔. อาชีพหลัก 

อาชีพ รอยละ (%) 

เกษตรกรรม 
รับจาง 
คาขาย 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ 

๑๕ 
๗.๕ 
๒๕ 
๓๕ 

๑๗.๕ 

 



๑๘ 

 

 ๕. ท่ีผานมา ทานรับรู รบัทราบ หนาท่ีและอํานาจของสมาชิกวุฒิสภาจากชองทางใด 

อาชีพ รอยละ (%) 

วิทยุ/โทรทศัน 
ส่ือส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ/แผนพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครฐั/อบต./ผูใหญบาน/กํานันฯ 
อินเทอรเนต็และส่ือสังคมออนไลน 
อื่น ๆ 

๕๐ 
๒๐ 
๔๕ 
๕๐ 
๗.๕ 

สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นตอโครงการ สว. พบประชาชน 

ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ ๖๔.๖ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นแลว พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจอยูใน 

ระดับมาก มีจํานวนทั้งหมด ๒ ประเด็น ไดแก  

๑. รอยละ ๗๖ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 

๒. รอยละ ๗๐.๖ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนชีวิต 

สวนอีก ๔ ประเด็น ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ไดแก 

๑. รอยละ ๖๖.๖ ไดรับความรูจากการลงพ้ืนท่ีของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถนําไปประยุกตใชใน

การแกไขปญหาในการดําเนิน 

๒. รอยละ ๖๓.๖ รับทราบบทบาทหนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา 

๓. รอยละ ๖๐.๖ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตรชาติ 

๔. รอยละ ๕๘.๖ ไดรูจักสมาชิกวุฒิสภาอยางใกลชิด 

ขอเสนอแนะ   

 ๑. การจราจรควรปรับเปล่ียนราคาคาปรับ ใหลดนอยลง  

 ๒. เปนโครงการทีด่ีที่ลงมารบัเรื่องรองเรียนและความเดอืดรอนตาง ๆของประชาชน 

๙. ผลการดําเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ 

  - จํานวนเปาหมายทีต่ั้งไว ๗๐ คน 

  - จํานวนผูเขารวม ๗๐ คน  

  แบงออกเปน  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผูบริหารโรงเรียน 

ผูแทนหนวยงานภาครฐั ผูแทนหนวยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           



๑๙ 

 

 กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ จํานวน ๗๐ คน ประกอบดวย 

 ๑. หนวยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ไดแก รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี สํานักงานทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดนนทบุรี สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี สํานักงานท่ีดิน

จังหวดันนทบรุี นายอําเภอบางกรวย  

 ๒. ผูแทนชุมชน อาทิ นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย กํานันผูใหญบาน 

 ๓. ส่ือมวลชนและประชาสัมพันธขาว ไดแก สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดนนทบุรี สถานีวิทยุ

โทรทัศนแหงประเทศไทย (NBT) สวท. สุพรรณบุรี และประชาไทนิวสออนไลน 

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

 ผลลัพธ/ความพึงพอใจ พบวา ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได

รับทราบวัตถุประสงคของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา พรอมท้ัง

ไดรับทราบรายละเอียดและความคืบหนาของโครงการตาง ๆ ท่ีไดมีการดําเนินงานของจังหวัดนนทบุรี พรอมทั้ง

ไดรวมแสดงความคิดเห็นตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ 

 ๙.๓ เชิงเวลา 

                          เหมาะสม   ไมเหมาะสม            อืน่ ๆ .......................... 

        

  ๙.๔ งบประมาณดําเนินการ 

                      เพียงพอ/เหมาะสม  ไมเพียงพอ 

 

************************* 

ฝายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๒๐ 

 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

วันศุกรที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

----------------------- 
 

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนยพัฒนาเด็กเลก็เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวดันนทบุร ี

   
 
 

   
 

   
 

   
 

   
 



๒๑ 

 

   
   

  

 
 
เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ของผูพิการและผูสูงอายุวดัโตนด 
ตําบลวัดชลอ อาํเภอบางกรวย จังหวดันนทบุร ี

   
 

   
 

   
 

   
 



๒๒ 

 

   
 

   
 

   
 

   
   

 

 

**************************** 


